



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกรข่าว ผู้ประกาศข่าว โครงการ  
ผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการจ้างเอกชนจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกร  
ข่าว ผู้ประกาศข่าว โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธี  
เฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างเอกชนจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกรข่าว ผู้ประกาศข่าว รายการห้องข่าวรัฐสภาแขนแนล (ข่าว  
ภาคเช้า) จำนวน ๔๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสายธาร สิทธิประเสริฐ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่มีการเพิ่มและภาษีอื่น ค่า  
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จ้างเอกชนจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกรข่าว ผู้ประกาศข่าว รายการห้องข่าวรัฐสภาแขนแนล  
(ข่าวภาคเที่ยง เสาร์ อาทิตย์ และสรุปรอบสัปดาห์) จำนวน ๖๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
นางสาวสายธาร สิทธิประเสริฐ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันสี่ร้อย  
บาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่มีการเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. จ้างเอกชนจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกรข่าว ผู้ประกาศข่าว รายการห้องข่าวรัฐสภาแขนแนล  
(ข่าวภาคค่ำ) จำนวน ๔๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสายธาร สิทธิประเสริฐ (ให้บริการ) โดยเสนอ  
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่มีการเพิ่มและภาษีอื่น ค่า  
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. จ้างเอกชนจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกรข่าว ผู้ประกาศข่าว รายการห้องข่าวรัฐสภาแขนแนล  
(ข่าวต้นชั่วโมง) จำนวน ๖๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสายธาร สิทธิประเสริฐ (ให้บริการ) โดยเสนอ  
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่มีการเพิ่มและภาษี  
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. จ้างเอกชนจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกรข่าว ผู้ประกาศข่าว รายการประเด็นเป็นข่าว จำนวน ๔๕  
รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสายธาร สิทธิประเสริฐ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง  
สิ้น ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่มีการเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า  
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๖. จ้างเอกชนจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกรข่าว ผู้ประกาศข่าว รายการเกาะติดสภา จำนวน ๑๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสายธาร สิทธิประเสริฐ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่มีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร